



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด คมชัดลึก ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 3,7 TN24	<p>ไวรัสโรต้า</p> <p>-เสนอข่าว กรณี นุสบา ปุณณกันต์ ดารานักแสดง โพสต์ภาพนอนป่วยให้น้ำเกลืออยู่ในรพ. ระบุว่า ท้องเสียจากเชื้อ Rotavirus</p> <p>นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีโรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก เดิมเชื้อไวรัสโรต้ามักพบในเด็กอายุ 3 เดือน - 5 ขวบ แต่ปัจจุบันเริ่มพบในผู้ใหญ่มากขึ้น สิ่งสำคัญคือการการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สุกสะอาด หรือกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เชื้อไวรัสชนิดนี้ติดต่อทางอาหารและน้ำ ดังนั้น ต้องแนะนำเด็ก ๆ ให้ล้างมือบ่อย ๆ การไปโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กต้องใช้อุปกรณ์ที่แยกจากกัน ส่วนการที่พบในผู้ใหญ่ มาจากการปฏิบัติตัวเช่นกัน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้เชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงและแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น ขณะนี้กรมฯ มีทีมวิชาการเฝ้าระวังว่าเชื้อไวรัสนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร โดยวันที่ 10 ม.ค.นี้ จะประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรค และเสนอแนะแนวทาง มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส พร้อมกำชับและถ่ายทอดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน	<p>-เสนอข่าว ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ปี 2560 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 985,544 ราย เสียชีวิต 4 ราย เป็นการป่วยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 226,909 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 ของผู้ป่วยทั้งหมด และเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งจากการสำรวจของกรมควบคุมโรคปี 2544-2546 พบว่า การป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโรตาประมาณร้อยละ 43 และมีเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงเข้ารับการรักษาในคลินิกประมาณ 131,000 รายต่อปี และเข้ารับการรักษาในรพ. 56,000 รายต่อปี</p>
ช่อง 5,7	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีพบโรคในผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องแปลก การเจ็บป่วยขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งป้องกันได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด หรือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ อุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้ายังไม่มียารักษา และหายเองได้ อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมากินเอง</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภูววรรธณ อาจารย์ประจำศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก กล่าวว่า ไวรัสที่เป็นสาเหตุของการเกิดอาการท้องเสีย มี 2 ชนิด 1.โรต้าไวรัส พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ป่วยประมาณ 3-5 วัน อาการก็จะปกติ หากไม่พบอาการแทรกซ้อน ไม่มียารักษา เป็นการรักษาตามอาการ 2.โนโรไวรัส พบมากในผู้ใหญ่ อาการไม่รุนแรงมาก ป่วยเพียง 3-5 วัน อาการก็จะค่อย ๆ ดีขึ้นเช่นกัน</p>
คมชัดลึก	<p>ด้านนายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในกระบวนการผลิตน้ำประปาจะใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งมีประสิทธิภาพ 100% ในการกำจัดเชื้อไวรัสโรต้า นอกจากนี้ กปน.ได้ประสานความร่วมมือให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ไม่พบสารปนเปื้อนและเชื้อดังกล่าว จึงขอให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ผลิตโดยกปน.สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดอาการท้องร่วง</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>-เสนอข่าว ภก.อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ได้โพสต์ในแฟนเพจ "สารสุขภาพยานำรู้โดยเภสัชกรอุทัย" ให้ความรู้เกี่ยวกับ Rotavirus ว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเกือบทุกคนจะติดเชื้อไวรัสชนิดนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เกิดจากการกินสิ่งปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อเข้าไป ระยะฟักตัวของเชื้อ 2-4 วัน เริ่มจากมีไข้สูงและมีอาการของหวัด จากนั้นจะอาเจียน อุจจาระเป็นน้ำ เป็นมูก มีกลิ่นเหม็นแฉะ แต่ไม่มีเลือดปน ในเด็กที่มีอาการรุนแรงอาจพบภาวะขาดน้ำ หรือถึงขั้นเกิดภาวะช็อกได้ แพทย์จะให้การรักษาตามอาการ หากสงสัยว่าเด็กอาจติดเชื้อไวรัสโรตาควรพาไปพบแพทย์โดยเร็ว</p> <p>-เสนอบทความ จากข้อมูลกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ระบุว่า การพบเชื้อโรต้าเนื่องจากเป็นฤดูกาลระบาด ซึ่งทุกปีส่วนใหญ่จะเกิดในกลุ่มเด็ก แต่ปีนี้พบในผู้ใหญ่ จึงต้องมีการทบทวนข้อมูล โดยจะมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญในเร็ว ๆ นี้ สำหรับการป้องกัน บ้านที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ กินอาหารที่ปรุงสุกสะอาด และหากป่วย ต้องดื่มเกลือแร่เพื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทดแทนน้ำที่ร่างกายเสียไป เนื่องจากผู้ป่วยจะอาการทรุดและเสียชีวิตได้จากการขาดน้ำ ขาดเกลือแร่ จนเกิดภาวะช็อกและไตวาย</p> <p>ด้านสื่อโซเชียลฯ มีการแชร์ภาพ "ยาห้ามฉี" อ้างสรรพคุณว่า เพียงแค่มดให้ยาละลาย อาการปวดอุจจาระจะหาย เป็นปลิดทิ้ง ทำให้มีหลายคนอยากให้เกิดหรือแฉกซื้อกับผู้ที่อยู่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง "จำพิชิต" เจ้าของเพจ Drama -Addict ให้ข้อมูลว่า ตัวยาคือเป็นสารสกัดจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณลดการบีบตัวของลำไส้ ใช้ตอนที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น ต้องเดินทางไกลๆ หรือทำธุระแต่เกิดท้องเสีย ไม่แนะนำผู้ป่วยท้องเสียจากการติดเชื้อกิน เพราะจะทำให้ลำไส้บีบตัวน้อยลง เชื้อโรคจึงอยู่ในลำไส้นานขึ้น อาจทำให้อาการหนักขึ้นได้ การท้องเสียจากการติดเชื้อจะต้องให้ถ่ายสารพิษ/เชื้อโรคออกมาให้หมด และควรดื่มน้ำเกลือแร่ และยาตัวนี้เป็นของประเทศญี่ปุ่น ไม่มีเอกสารกำกับเป็นภาษาอื่น ๆ การซื้อขายแบบพรีออร์เดอร์เป็นเรื่องผิดกฎหมาย</p>
ไทยโพสต์	<p>หมอนรองกระดูกทับเส้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดจากหมอนรองกระดูกบริเวณกระดูกสันหลังถูกทำลายจากการบาดเจ็บหรือกระดูกเสื่อม ส่งผลให้หมอนรองกระดูกแตกและกระดูกอ่อนภายในหมอนรองกระดูกโผล่ออกมา หากไม่ได้กดทับเส้นประสาทผู้ป่วยจะมีการปวดเฉพาะที่ ปัจจัยเสี่ยงคือ น้ำหนักตัวมากเกินไป การแบกของหนัก การสูบบุหรี่ ความเสื่อมตามวัย และพันธุกรรม</p> <p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นหากได้รับการพักผ่อน ออกกำลังกาย และรับประทานยาบรรเทาอาการของโรค ใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ 1-3 เดือน ผู้ป่วยประมาณ 90% รักษาให้หายได้ด้วยการรับประทานยาบรรเทาอาการ การป้องกันทำได้โดย หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ปวดหลังและเสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ออกกำลังกายเป็นประจำ จัดท่าทางร่างกายให้เหมาะสม ควบคุมน้ำหนักและที่สำคัญควรงดสูบบุหรี่</p>
ข่าวสด	<p>ฉลาดเตือนภัยแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวถึงการดำเนินการเพื่อใช้รูปภาพคำเตือนในฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ว่า การนำรูปภาพคำเตือนมาบรรจุเป็นกฎหมายต้องผ่านขั้นตอนหลายส่วน ซึ่งศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้ศึกษา ทั้งทดสอบการใช้รูปภาพ ข้อความ สถานการณ์และช่วงเวลาที่เหมาะสมต่างๆ หากได้ข้อสรุป ต้องผ่านคณะกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนเสนอเป็นนโยบายไปยังสำนักนายกฯ นำเรื่องเข้าสู่ครม.ให้ความเห็นชอบ จากนั้นต้องส่งไปยังองค์การการค้าโลกก่อนบรรจุเป็นกฎหมาย</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p>อก.ผลิตยาพ่นจมูกตัวแรกของไทย</p> <p>-เสนอข่าว ภ.ญ.อภิชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยผลิตภัณฑ์ยาใหม่ เริ่มต้นที่ยาพ่นจมูกตัวแรกของไทย โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดรับกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาให้กับประเทศ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>แพทย์เสริมความงามจากต่างประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงามในไทยมีการประชาสัมพันธ์ว่าใช้แพทย์จากต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา มาให้บริการ ซึ่งการนำแพทย์จากต่างประเทศมาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชนของไทย ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยจะต้องสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ก่อน แต่ปัจจุบันยังไม่มีแพทย์จากต่างประเทศรายใดได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จึงยังไม่มีใบอนุญาตให้แพทย์จากต่างประเทศมาเป็นผู้ให้บริการในคลินิกของไทย ดังนั้น หากพบแพทย์จากต่างประเทศให้บริการรักษาพยาบาลหรือเสริมความงามในคลินิก ขอให้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นหมอเถื่อน และหลีกเลี่ยงไม่รับบริการ</p>
มติชน	<p>การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB) (พ.ศ.2560-2569) ประกอบด้วย 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ศูนย์กลางบริการเพื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ซึ่งกรม.เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559 นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในบริการแพทย์ทางเลือกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อาทิ นวดแผนไทย สปาสมุนไพร การรักษาแพทย์แผนโบราณแนวธรรมชาติบำบัด จากสถานบริการที่ดำเนินการเฉพาะด้านกับนักท่องเที่ยวดังชาติ และยังเชื่อมโยงไปถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มในการเติบโตทางการตลาด</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch